
Góðan dag!

Ég óska hér með eftir því að tillaga Kolbrúnar Ödu Gunnarsdóttur um að fallið verði frá 
fyrirhuguðum breytingum á aðalskipulagi sveitarfélagsins á Hólaheiði verði tekin fyrir og 
afgreidd með atkvæðagreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnar, þann 24. ágúst næstkomandi.

Í núverandi Aðalskipulagi Norðurþings stendur: „Forðast skal að raska ósnortnum víðvernum 
í Norðurþingi með því að reisa þar mannvirki eða annars gæta þess að þau valdi sem minnstu 
raski og sjónmengun.“ 
Í sáttmála meirihluta Norðurþings 2018-2022 segir eftirfarandi: „Tryggja að ekki verði ráðist 
í verkefni innan Norðurþings sem útheimti nýja virkjunarkosti á viðkvæmum ósnortnum 
svæðum í Þingeyjarsýslum.“

Ég skora á sveitarstjórn Norðurþings að falla frá fyrirhuguðum breytingum á aðalskipulaginu 
á Hólaheiði.

Vinsamlega sendið þennan póst á sveitarstjórnarfólk.

Vinsamlega staðfestið móttöku þessa pósts.

Viðringarfyllst,
Halldóra Gunnarsdóttir


